

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการโรงแรมและบริการ)

นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์



นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและศึกษารุทกกิจระหว่างประเทศ (ที่ปรึกษาธุรกิจ) มาร์แชล สคูล ออฟ บิซิเนส มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร MEB บริษัทเมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ

บริษัท เอส ทีเอ็น เรสเตอรองส์กรุ๊ป จำกัด ประธานกรรมการบริษัท กรีน ฟู้ด แพคทอรี่ จำกัด และเป็นกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (BoD) ประธานกรรมการบริษัท บิวเทรียม จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

ผลงานทางสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ หรือนานาชาติ หรือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย

เป็นบุคคลสำคัญในการเผยแพร่วิธีการต้อนรับด้วยจิตบริการแบบไทย “Thai Hospitality” ซึ่งรวมถึงการบริการสปาแผนไทยและร้านอาหารไทยไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มการรับรู้และความแตกต่างจากการบริการแบบเอเชีย (Asia Hospitality) ในระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายให้แก่เครือโรงแรมไทยขยายไปในหลายภูมิภาคเช่นเอเชียใต้ (มัลดีฟส์ และศรีลังกา) ตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกาตาร์ และประเทศโอมาน) เอเชียตะวันออก (ประเทศญี่ปุ่น) และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม และอินโดนีเซีย) โดย คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาโรงแรมระดับนานาชาติหลายงาน เช่น Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB), Hotel Investment Conference Asia Pacific (HICAP), International Hotel Investment Forum (IHIF) และงานระดับนานาชาติอื่น ๆ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอด ๑๐ ปีที่ในธุรกิจโรงแรม

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในโครงการเซ็นทรัล ทำ “Centraltham” โดยหวังและตั้งใจที่จะให้สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานพัฒนาแนวคิดจาก CSR สู่ CSV (Creating Shared Value) ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมในเชิงคุณภาพให้กับธุรกิจและสังคม โดยดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNSDGs

สนับสนุนและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสนับสนุนเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาหรือกิจกรรม

สร้างสรรค์ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสาธารณะ
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่ “BIKE FORE MOM” โดยให้การสนับสนุนการจัดงานและให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และการร่วมแสดงออก
ของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน

เข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FORE DAD” โดยให้การสนับสนุนการจัดงานและให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระคุณพ่อ แสดงความกตัญญูทศเวทิตาต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน
ก่อให้เกิดความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติทั่วโลก เพื่อสุขภาพกายและใจ

เข้าร่วมการปั่นจักรยานโครงการ “ไบค์ อุ่นไอรัก” ด้วยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะพระราชทานความสุขแก่คนไทย และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก และพระบรม
ราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผ่านการจัด
งานออกร้าน ทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอ้อมเอมใจทั่วกัน โดยรายได้จากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่าย
จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ

ประกอบสัมมาอาชีพประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

ระหว่างที่ คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ ได้ทำงานอยู่ในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารฝ่าย
พัฒนาธุรกิจของเครือโรงแรมเซ็นทาราเป็นเวลา ๑๐ ปี เป็นผู้นำในการขยายธุรกิจโรงแรมในเครือ
จาก ๑๑ โรงแรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นจำนวน ๖๖ โรงแรมใน ๑๑ ประเทศในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งเกิดจากการเปิดธุรกิจใหม่คือการรับบริหารโรงแรม (Hotel Management Business)
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจนี้และกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือโรงแรมเซ็นทาราจนถึงปัจจุบัน และยังเป็น
ผู้นำในการขยายโรงแรมไปต่างประเทศทั้งการลงทุนโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ การร่วมทุนเพื่อลงทุน
โรงแรมสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ และการร่วมทุนเพื่อลงทุนโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลดังกล่าวทำให้
เครือโรงแรมเซ็นทาราได้รับการยอมรับและรับรู้ในระดับนานาชาติ นอกเหนือจากนี้คุณสุภรัฐยังเป็น
ผู้ริเริ่มแบรนด์โรงแรมอีก ๓ โรงแรมเพื่อเติมเต็มช่องว่างของแบรนด์โรงแรมปัจจุบันซึ่งรวมถึง
๑) โคซี่ ซึ่งเป็นแบรนด์ affordable lifestyle โดยจับกลุ่มตลาด Millennial ๒) เซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ซึ่งเป็นแบรนด์ midscale และ ๓) เซ็นทารา บูติก คอลเลคชั่น ซึ่งจับตลาดกลุ่ม niche market

ซึ่งจากแผนธุรกิจดังกล่าวทำให้เครือโรงแรมเซ็นทารา มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ๒,๘๘๗ ล้านบาท
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๓๕๘ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เติบโตกว่า ๒.๒ เท่า) ทำให้
ราคาหุ้นของ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณ ๖ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรับเพิ่ม
ขึ้นเป็น ๕๘.๕ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เติบโตกว่า ๘.๘ เท่า)

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่ยึดมั่นถือนั่นเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มีความรับผิดชอบในหน้าที่และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และไม่หยุดนิ่งในการที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการโรงแรมและบริการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป